



# ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ประจำวัน

หนังสือพิมพ์ มติชน

วันที่ ๑๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ หน้า ๓/

## พด. แนะนำแอปพลิเคชัน สำหรับการจัดการดินและปุ๋ย

นางสาวเบญจพร ชاکรานนท์ โฆษกกรมพัฒนาที่ดิน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาที่ดินได้จัดทำโปรแกรมสำหรับโทรศัพท์มือถือหรือโมบายแอปพลิเคชัน สำหรับให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยขึ้นมา 2 แอปพลิเคชัน ได้แก่ LDD Soil Guide เป็นแอปพลิเคชันที่นำเสนอแผนที่ดิน ข้อมูลดิน สมบัติดิน พร้อมทั้งคำแนะนำในการจัดการดิน การจัดการปุ๋ย ความเหมาะสมสำหรับพืชและข้อจำกัดต่างๆ ในเบื้องต้น และปุ๋ยรายแปลงเป็นแอปพลิเคชันที่เน้นการให้คำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยเมื่อมีการเก็บตัวอย่างดิน และมีผลวิเคราะห์ดินเป็นรายแปลง กรมพัฒนาที่ดินจัดทำโปรแกรมทั้งสองตัวนี้ ด้วยวัตถุประสงค์การใช้งานที่แตกต่างกันและการแยกเป็นสองโปรแกรมเพื่อให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพในการประมวลผลโดยรวมสูงขึ้น ในการใช้งานนั้นเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ควร

ใช้แอปพลิเคชัน LDD Soil Guide ในการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นของพื้นที่ก่อนเพื่อให้ทราบสมบัติและลักษณะของดินพิจารณาความเหมาะสม และข้อจำกัดตลอดจนแนวทางการจัดการดินและปุ๋ยของดินนั้นๆ หากเกษตรกรและเจ้าหน้าที่สามารถหาแนวทางการจัดการดินและปุ๋ยได้ตามต้องการ และสอดคล้องกับสภาพที่เป็นจริงในพื้นที่แล้ว ก็สามารถนำคำแนะนำนั้นไปปรับใช้ได้ทันที โฆษกกรมพัฒนาที่ดินกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกรณีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัย ในคำแนะนำที่อาจจะไม่ตรงกับสภาพปัจจุบันเนื่องจากมีการใช้ที่ดินอย่างเข้มข้นหรือคาดการณ์ว่ามีปุ๋ยตกค้างมากก็สามารถเก็บตัวอย่างดินส่งวิเคราะห์ได้ ซึ่งเมื่อมีการส่งตัวอย่างดินวิเคราะห์ และได้รับผลวิเคราะห์ดินแล้วผลวิเคราะห์นั้น จะมีคำแนะนำการจัดการดินและปุ๋ยประกอบมาด้วย ซึ่งสามารถ

นำไปปรับใช้ได้ทันที

ทั้งนี้ หากเกษตรกรยังต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือต้องการปรับผลวิเคราะห์ดิน ใช้ในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจากที่ผู้วิเคราะห์ดินแปลผลให้ก็สามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้โปรแกรมปุ๋ยรายแปลงเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบข้อมูลและคำนวณการผสมปุ๋ยได้

สำหรับ LDD Soil Guide นอกจากใช้กับโทรศัพท์มือถือแล้วยังสามารถใช้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไปได้ด้วย โดยสามารถเข้าไปในเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน <http://www.ddd.go.th> แล้วคลิกแถบสัญลักษณ์ LDD Soil Guide หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play หรือ App Store ใช้คำค้นหา "LDD Soil Guide" หรือ "กรมพัฒนาที่ดิน" หรือสแกนผ่าน QR Code เพื่อติดตั้งแอปพลิเคชัน (Install) และเปิดใช้งานได้ทันที